

8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

8.1 พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้พร้อมที่จะรองรับการทำการกิจและหน้าที่ ตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เป็นสำคัญ

8.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทันสมัย

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลเบื้องต้น” ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดโครงการสัมมนา เจาะร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 300 คน วิทยากรโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำ และคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เชียงราย รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมประชุมอดอยดุง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย





นายประจิด ฤสมศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ประชุมสภา
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนใหม่แทนคนเดิมที่พ้นตำแหน่ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ส.อบจ.สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ส.อบจ.เขต อ.เวียงชัย เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนใหม่ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59



ส.อบจ.สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
ประธานสภา อบจ.เชียงราย





หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย" โดย นายบุญเวศ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธาน ณ อาคารคชสาร สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อ 17 ต.ค. 59



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการนำร่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ขึ้น เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไพร์วูด รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย โดย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559



นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (ประชุมประชาคม) ณ อาคารคชสาร ศูนย์เรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน ณ ห้องประชุมสำน้ำโขงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559



วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559

ท้องถิ่นไทย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชน

ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับเรือนจำกลางเชียงราย จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธชุมชนบำบัด ซึ่งเป็นโครงการที่ อบจ.เชียงราย จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้หลงผิดและพลาดพลั้งในการใช้ชีวิต เป็นการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมภายนอก กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอาชีพตามความถนัดของแต่ละคน เช่นการประกอบอาหาร งานช่างไม้ ช่างเชื่อม การดนตรี ระยะเวลา 2 วัน หากยังไม่ชำนาญก็จะมิสตาบันการศึกษาเข้าไปสานต่อ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

